



ฉบับที่ 13/2562

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ แต่แรงส่งแผ่วลงจากเดือนก่อน ตามการจ้างงานและรายได้นอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรยังขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่กรีดยังคงดี สาขาเศรษฐกิจสำคัญอื่น ๆ อาทิ การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัว โดยราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวสารเหนียวที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้น จากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลงในทุกสาขา สำหรับภาคการเงินเดือนสิงหาคม 2562 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ชะลอลง จากกำลังซื้อนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ตามการจ้างงานและรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การบริโภคบางส่วนยังได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่บ้าง **สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวชะลอลง จากรายได้หมวดโรงแรมที่หดตัว ตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่ชะลอลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ขณะที่รายได้หมวดอาหารขยายตัวต่อเนื่อง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง โดยราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น จากราคาข้าวเปลือกเหนียวเป็นสำคัญ ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากยางพาราที่มีการขยายพื้นที่กรีดยังคงดี

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของคู่ค้าจากต่างประเทศ การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามการบริโภคที่ชะลอลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และส่วนหนึ่งจากการปิดปรับปรุงสายการผลิตของผู้ผลิตบางราย และการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ตามการส่งออกที่ลดลง ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่มากกว่าปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งจากการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด และหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายประจำที่หดตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายลงทุนชะลอลงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้า โดยการส่งออกหดตัวจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไป สปป. ลาว ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ประกอบกับการนำเข้าหดตัวจากการนำเข้าหมวดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจากจีนตอนใต้และเวียดนาม โดยจีนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และเวียดนามเป็นผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.82 ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวสารเหนียวที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้น ตามจำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลงในทุกสาขา (ผลิต ก่อสร้าง การค้า และบริการ) ส่งผลให้รายได้รวมของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมหดตัว

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเท่ากับเดือนก่อน ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยธนาคารพาณิชย์ขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากสินเชื่อภาคครัวเรือน ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวน้อยลง ด้านสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวเท่ากับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th